

ประจำวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2556

พาณิชย์ยันโครงการจำหน่ายข้าวเด็มห้าแม่รัฐบาลยุบสภา ส่วนรอบหน้ารอกรม.ใหม่

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกปี 56/57 (รอบแรก) ยังสามารถดำเนินการได้ต่อไป แม้รัฐบาลจะประกาศยุบสภาแล้ว เพราะโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการมาแล้วจึงไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ เกษตรกรไม่ต้องกังวล และเป็นห่วงว่าโครงการจะมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงกำกับดูแลการรับจำหน่ายให้เป็นไปตามมติ ครม. อยู่เช่นเดิม

"โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปีรอบแรกที่รับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าตันละ 15,000 บาท จำกัดวงเงินไม่เกิน 350,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน ต.ค. 56 และจะสิ้นสุดในเดือน ก.พ. 57 ยังคงดำเนินการต่อไป เพราะ ครม. ได้มีมติให้ดำเนินการไว้แล้ว ส่วนการรับจำหน่ายข้าวรอบ 2 ที่จะรับจำหน่ายที่ตันละ 13,000 บาท จำกัดวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครัวเรือน ก็คงต้องรอว่า ครม. ใหม่จะมีมติอย่างไร" อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุ

สำหรับปัญหาการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรล่าช้า นั้น เท่าที่ตรวจสอบ พบว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยจ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้ว เบื้องต้นประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหา เพราะกระทรวงการคลังได้ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นิวัฒน์ธำรงจีฟิลิปปินส์ซื้อข้าวไทยเพิ่ม

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้หารือทวิภาคีกับนาย Gregory L. Domingo รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฟิลิปปินส์ ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่เมืองบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยขอให้ฟิลิปปินส์รับซื้อข้าวของไทยเพิ่มเติมเนื่องจากปัจจุบันโควตาข้าวที่ฟิลิปปินส์นำเข้าจากไทยมีจำนวน 1 แสนตันต่อปี แต่ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าข้าวจากไทยเฉลี่ยเพียงปีละ 5 หมื่นตันเท่านั้น ประเทศไทยจึงขอให้ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากไทยตามโควตาที่กำหนดไว้ซึ่งจะทำให้ไทยส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์อีกปีละประมาณ 5 หมื่นตัน

นอกจากนั้น ไทยยังขอให้ฟิลิปปินส์กลับมานำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยมากขึ้นภายหลังจากที่ฟิลิปปินส์ลดการนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยลงหลังจากเกิดเหตุการณ์ไข้หวัดนกระบาดเมื่อหลายปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้ฟิลิปปินส์นำเข้าไก่สดจากประเทศไทยเพียง 2 - 3 หมื่นตันต่อปีเท่านั้น โดยที่ผ่านมาได้มีการเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ของเอกชนให้ตัวแทนรัฐบาลฟิลิปปินส์เข้ามาตรวจสอบคุณภาพแล้ว 7 แห่งเพื่อสร้างความมั่นใจ โดยประเทศไทยต้องการส่งออกไก่สดไปจำหน่ายในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 1 เท่าตัวหรือประมาณ 5 - 6 หมื่นตันต่อปี

ทั้งนี้ในวันที่ 20 ธ.ค. นายพรอสมเปโร อัลคาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์มีกำหนดจะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อพบกับนายกุล ลัมแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร โดยจะมีการเจรจากันเพื่อขอให้ฟิลิปปินส์นำเข้าสินค้าเกษตรและสินค้าปศุสัตว์ของไทยเพิ่มเติมในอนาคต

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

จับพิรุณยอดจำหน่ายข้าวล้นทะลัก เอาผิดโรงสี-ชาวนาสวมสิทธิ เผย 2 เดือนพุ่งแตะ 5.9 ล้านตัน

นายบรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57 หลังจากพบว่ายอดจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2556/57 ที่โครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 4 ธันวาคม 2556 มียอดจำหน่ายข้าวเปลือกแล้ว 5.91 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่านาปี 2554/55 ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มียอดจำหน่าย 4.65 ล้านตัน หรือปริมาณมากขึ้นกว่า 1 ล้านตัน ส่วนใหญ่ชนิดข้าวที่มาจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกเจ้า 3.92 ล้านตัน และข้าวหอมมะลิอีก 1.47 ล้านตัน

ทั้งนี้ พบการใช้สิทธิจำหน่ายข้าวเปลือกของชาวนาบางรายเต็มจำนวนสิทธิ 15 ตัน และโรงสีในโครงการบางพื้นที่มีข้าวเปลือกเต็มโควตาค่อนข้างเร็ว โดยสงสัยว่า หากไม่ใช่เป็นลักลอบนำเข้าข้าวตามชายแดน ต้องมีการทุจริตสวมสิทธิในการจำหน่าย และประกอบการทบทวนในเรื่องการอนุมัติเปิดจุดรับจำหน่ายข้าวเปลือกข้ามเขต ที่มีการยื่นขอเข้ามาเป็นจำนวนมาก

"เหมือนทำข้อสอบ ที่ทำคะแนนได้เต็ม 100 เหมือนกันหมดแบบทุกราย ก็น่าสงสัย อย่างปริมาณข้าวให้สิทธิจำหน่ายได้ 15 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 12 ตัน น่าสงสัยว่ามีการนำข้าวอีก 3 ตันมาเพิ่มให้เต็มสิทธิ 15 ตัน อาจมีโรงสีเอาข้าวของตัวเองเข้าไปเติมให้เต็มก็ได้ ต้องเข้าไปตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หากพบทุจริตก็ต้องเร่งดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายและถอนใบอนุญาต ซึ่งนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงและสั่งการให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเบื้องต้น และตรวจสอบการใช้สิทธิใบรับรองเกษตรกรด้วย" นายบรรยงกล่าว

นายบรรยงกล่าวว่า นอกจากนี้ได้ให้ตรวจสอบโครงการแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57 ซึ่งมีเป้าหมาย 1.875 ล้านตันเมล็ด เริ่มเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2556 พบว่า ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายนถึง 4 ธันวาคม 2556 มียอดรับซื้อแล้ว 1.68 ล้านตันเมล็ด ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่

สำหรับความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเลือกมาตรการช่วยเหลือที่จะเสนอ 2 แนวทาง ระหว่าง การจ่ายเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตและการตลาดให้เกษตรกรทุกราย กก.ละ 50 สตางค์ จะใช้เงิน 1.4 หมื่นล้านบาท กับการรับจำนำหัวมันสด เฉลี่ยกก.ละ 3 บาท เป้าหมาย 10 ล้านตัน จากผลผลิต 28 ล้านตัน วงเงินใช้ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะมีเกษตรกรเข้าโครงการน้อยกว่ามาตรการช่วยเหลือการเงิน ซึ่งการจำหน่ายครั้งล่าสุดมียอดเกษตรกรเข้าโครงการ 3.73 แสนราย จากเกษตรกร 5 แสนราย น่าจะได้รับการพิจารณาในการประชุม ครม.สัปดาห์นี้ เพราะหัวมันสดกำลังออกสู่ตลาดมากที่สุด 20 ล้านตัน ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ถึงมีนาคม 2557

ที่มา มติชนรายวัน

นายกษัตริย์พาณิชย์ล้อมคอกรับจำนำ พบพิรุณสู่อุบัติข้าวอีก

นายบรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยผลดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 56/57 ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ว่า มีข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5.91 ล้านตันข้าวเปลือกแล้ว ขณะที่ นายกรัฐมนตรี เห็นว่าการที่ในช่วงเวลาที่เปิดรับจำหน่ายมีข้าวเข้ามาในโครงการรับจำนำจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังเข้าไปตรวจสอบว่าเกิดช่องโหว่ของโครงการหรือไม่ เป็นข้าวจากชาวนาจริง หรือมีการสวมสิทธิ์การรับจำนำหรือไม่ มีข้าวจากพื้นที่อื่นเข้ามาหรือเปล่า จึงได้มีการมอบหมายงานตรวจสอบมาให้เข้มงวดกว่าที่ผ่านมา

"การที่มีข้าวเข้ามาในโครงการเพิ่มทีละมากๆ เป็นล้านตันอย่างรวดเร็วทำให้นายกษัตริย์เป็นห่วงว่าอาจเกิดช่องโหว่ของโครงการจึงได้สั่งให้มีการตรวจสอบ และการที่ประชาชนนำข้าวมาเข้าโครงการแบบเต็มสิทธิก็ดูผิดปกติว่าเขาไม่เก็บข้าวไว้กินเองหรือ ทางโครงการรับจำนำจึงต้องมีการทำงานตามจุดต่างให้เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์"

รมช.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ ซึ่งผู้เรียกร้องแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ต้องการให้รัฐช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิต และอีก

กลุ่มคือต้องการที่ ต้องการให้รัฐบาลรับจำนำมันสำปะหลังสด เหมือนโครงการรับจำนำข้าว โดยทางรัฐบาลก็กำลังพิจารณาถึงความเหมาะสมถึงวิธีการช่วยเหลืออยู่

“การช่วยเหลือทั้ง 2 แบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกัน แต่สำหรับมันสำปะหลังมองว่า การใช้วิธีสนับสนุนปัจจัยการผลิตน่าจะเป็นทางที่ดีกว่า เพราะเกษตรกรจะได้รับเงิน 2 ต่อทั้งจากการสนับสนุนจากรัฐและจากการขายมันโดยตรง ใช้งบประมาณเพียง 1.4 หมื่นล้านบาท แต่การรับจำนำอาจต้องใช้งบประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 2.1 พันล้านบาท”

ในส่วนของการนำเข้าโพดเลี้ยงสัตว์นั้นราคากระเตื้องขึ้นมามากอยู่ซึ่งรัฐบาลรับซื้อจากเกษตรกรที่ราคา 7 บาทต่อกิโลกรัม จึงไม่น่าเป็นกังวลเรื่องราคาเท่าไรนัก และก็มีเกษตรกรเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย และตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 4 ธันวาคม 2556 รัฐบาลรับซื้อข้าวโพดที่ความชื้น 30% มาแล้วที่ 1.68 ล้านตัน และจะหยุดรับซื้อเมื่อมีปริมาณ 1.8 ล้านตันตามที่วางกรอบไว้

ด้าน นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวหลังร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 9 (MC9) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2556 ที่บาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย ว่า ในการประชุมครั้งนี้ประเด็นที่ต้องใช้เวลาหรือถกกันมากที่สุด มาจากข้อเสนอที่ นำโดยอินเดีย และบางประเทศ ในละตินอเมริกา ที่อยากให้ประเทศเกษตรกรรม สามารถรับซื้อผลผลิตในประเทศมาเก็บสต็อกไว้เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร (food security) ได้เพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศ โดยราคาซื้อจากเกษตรกรจะสูงกว่าราคาทั่วไป ทั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสามารถนำไปแจกคนยากจน หรือขายในราคาถูกได้ด้วย โดยไม่ให้ถือว่าผิดกฎของ WTO

โดยกลุ่มที่เสนอเรื่องนี้คือประเทศที่มีผลผลิตไม่พอ ต้องนำเข้าส่วนใหญ่ ส่วนประเทศพัฒนาแล้วและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรมองว่าการช่วยคนจนนั้นต้องไม่ทำให้การนำเข้าหรือส่งออกมีผลกระทบ ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มนี้ โดยทำที่ของไทยคือเราสนับสนุนการช่วยเหลือคนยากจน ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และผู้บริโภค ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลทำอยู่แล้ว ทุกประเทศก็เห็นตรงกัน เพียงแต่ขออย่าให้กระทบการค้า ส่งออก นำเข้า

“ส่วนนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลไทย ในการประชุม WTO ทุกครั้งที่ผ่านมาจนถึงครั้งนี้ ยังไม่มีใครแสดงความไม่พอใจ เพราะไทยไม่ได้ทำให้มีผลต่อราคาสินค้าภายนอก ไม่ได้ทำให้ราคาส่งออกผิดเพี้ยน จึงไม่มีปัญหา”

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เปิดประมูลข้าว 3 แสนตัน 5.ค.นี้

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายในเดือน 5.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไปอีกประมาณ 200,000-300,000 ตัน และจะเปิดประมูลผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ในปริมาณใกล้เคียงกัน เพื่อระบายข้าวออกจากสต็อก และนำเงินมาส่งคืนให้กับกระทรวงการคลัง โดยคาดว่าภายในเดือน 5.ค.-ม.ค.57 จะนำเงินส่งคืนคลังได้ประมาณ 25,000 ล้านบาท จากเป้าหมายที่คาดว่าในเดือน ต.ค.-ธ.ค.56 จะคืนเงินได้ประมาณ 30,000 ล้านบาท และล่าสุด ยังมีข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ปลอดภัยผูกพัน หรือยังสามารถขายออกได้อีกประมาณ 6-7 ล้านตันข้าวสาร และสำหรับการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-20 พฤศจิกายน 2556 มีปริมาณกว่า 5.6 ล้านตัน มูลค่ากว่า ประมาณ 3,817 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่ส่งออกได้กว่าประมาณ 6.2 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 4,249 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะที่ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (WTO) ที่ประเทศอินโดนีเซีย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มีโอกาสเจรจาขายข้าวแบบจีทูจี หรือรัฐต่อรัฐ กับประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ และจะเดินหน้าเจรจาขายข้าว

ในสต็อกรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเหลือไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการข้าวโลก มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2557 หากไม่มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ เชื่อว่าสต็อกข้าวที่เหลือจะสามารถระบายได้เกือบทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า รัฐบาลมีสต็อกข้าวประมาณ 16 ล้านตันข้าวสาร แต่กว่าครึ่งหรือประมาณ 8 ล้านตัน มีภาระผูกพัน โดยมีสัญญาขายรอการส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ส่วนอีกประมาณ 8 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวสาร 5 ล้านตัน และที่เหลือเป็นปลายข้าว

นายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงความคืบหน้าหลังคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าว เดินทางไปขอข้อมูลจากนายชนุตร์ปภรณ์ วงศ์สินิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า หลังจากที่คณะอนุกรรมการไต่สวนได้ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารข้าวในสต็อกรัฐบาลมานั้น ทาง ป.ป.ช. ก็ต้องมาพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเอกสารที่ได้มาเพิ่มมีข้อมูลตรงกับข้อมูลตามที่ ป.ป.ช. มีอยู่เดิมหรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมาจำเป็นต้องตรวจสอบให้ได้ความชัดเจนก่อนที่จะพิจารณา

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

พาณิชย์เร่งระบายข้าว

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเร่งระบายข้าวในทุกช่องทาง เพื่อหาเงินมาใช้ในโครงการฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งผ่านมา 2 เดือน ชวานาในบางพื้นที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว ในขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมออกพันธบัตรหาเงินให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 7.5 หมื่นล้าน สะท้อนให้เห็นว่าต้องหาเงินมาเดินหน้าโครงการ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ พยายามเจรจารัฐต่อรัฐเพื่อขายข้าว ในขณะที่เดียวกันก็เปิดประมูล แต่ที่ผ่านมามีเอกชนไม่ให้ความสนใจมากนัก ส่งผลให้ประมูลได้ต่ำกว่าปริมาณที่เปิดประมูล

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาขายข้าวในสต็อกรัฐบาลแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับหลายประเทศ เช่น อิรัก อิหร่าน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะขายให้แก่อินโดนีเซีย เพราะมีความต้องการจำนวนมากถึง 600,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวขาว 15%

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า การขยายข้าวให้กับอิหร่านนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะขายข้าวขาวให้อีก 250,000 ตัน ขณะที่ฟิลิปปินส์ แม้การประมูลนำเข้าข้าวขาวจำนวน 500,000 ตัน เมื่อเร็วๆ นี้ และเวียตนามจะชนะการประมูลด้วยราคาต่ำกว่าไทยมาก แต่ไทยยังมีโอกาสที่จะขายได้อีก

นอกจากนี้ ภายในเดือนธ.ค. นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไปอีกประมาณ 200,000-300,000 ตัน และจะเปิดประมูลผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ในปริมาณใกล้เคียงกัน เพื่อระบายข้าวออกจากสต็อกรัฐบาล และนำเงินมาส่งคืนกระทรวงการคลัง

นายสุรศักดิ์ คาดว่าภายใน 2 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนธ.ค. 2556-ม.ค. 2557 จะนำเงินส่งคืนคลังได้อีกประมาณ 25,000 ล้านบาท จากเป้าหมายที่คาดในเดือนธ.ค.-ธ.ค. 2556 จะคืนเงินได้ราว 30,000 ล้านบาท

"เราพยายามอย่างเต็มที่ในการขายข้าวสต็อกรัฐบาลแบบจีทูจีให้ได้มากที่สุด ในราคาดี และจะระบายข้าวออกในรูปแบบการประมูลเป็นการทั่วไป และการประมูลผ่านเอเฟทอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเงินคืนคลังให้ได้ตามแผน โดยล่าสุดยังมีข้าวในสต็อกที่ปลอดภาระผูกพัน หรือยังสามารถขายออกได้อีกประมาณ 6-7 ล้านตันข้าวสาร" นายสุรศักดิ์ กล่าว

นายสมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่าสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งระบายข้าวเพราะลดความสูญเสียจากการขาดทุน โดยรัฐบาลต้องหาทางให้เอกชนเข้ามาช่วยในการหาตลาดและการระบายข้าว เพราะการขายข้าวจีทูจีของรัฐบาลเป็นไปด้วยความล่าช้า จากกระบวนการของระบบราชการ

นายสมพร กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการรับจำนำ ส่งผลให้ข้าวค้างในสต็อกจำนวนมาก แต่มาเร่งระบายข้าวในช่วงหลังเนื่องจากราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐบาลทำช้าเกินไป ส่งผลให้โครงการนี้ขาดทุนมหาศาล

"แนวโน้มการระบายข้าวของไทยจะมีปัญหา ทำให้ยากลำบากมากขึ้น จากราคาข้าวที่สูงเกินไป ข้าวหอมมะลิของไทยที่อยู่ในตลาดบ่น ในปีนี้ ประเทศผู้นำเข้า เช่น สิงคโปร์ หันไปซื้อจากเวียดนาม และกัมพูชาแทน โดยระบุว่าคุณสมบัติไม่ต่างกับข้าวหอมมะลิของไทย ดังนั้นไทยจะสูญเสียตลาดข้าวหอมมะลิไปเรื่อยๆ ยิ่งในปีนี้อข้าวหอมมะลิของกัมพูชาชนะเลิศรางวัลที่ 1 จะส่งผลให้กัมพูชาได้รับความเชื่อมั่นและตลาดต่างๆ หันมาให้ความสนใจมากขึ้นเช่นกัน" นายสมพร กล่าว

นายสมพร กล่าวว่า ข้าวขาว 5% ที่เป็นปัญหามากที่สุด ไทยไม่สามารถแข่งขันกับเวียดนามได้ ในขณะที่พม่าในปีนีขายข้าวได้ 1 ล้านตันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แสดงว่าในปีนี้อข้าวไทยเริ่มมีปัญหามากขึ้นเนื่องจากราคาข้าวที่สูงมาก ทำให้การประมูลซื้อ-ขายข้าวในปีนีของฟิลิปปินส์ ตกเป็นของเวียดนาม ดังนั้นในกรณีที่ธนาคารสวิส มีความกังวลต่อโครงการนี้ จะส่งผลกระทบต่อการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เกิดความรุนแรงในภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย

นายสมพร กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากธนาคาร UBS AG สาขาสิงคโปร์ ซึ่งเป็นธนาคารสวิสเซอร์แลนด์ เข้ามาขอข้อมูลของโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เนื่องจากมีความกังวลว่างบประมาณจำนวนมากที่ใช้ไปกับโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อหนี้สินที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจลงทุนในไทยและประเทศใกล้เคียง

ทั้งนี้ทางธนาคารได้ขอรับทราบวงเงินที่ใช้กับโครงการนี้ จำนวนข้าวที่รัฐได้รับจำนำทั้งหมด และการระบายข้าว ซึ่งทางสถาบันคลังสมองของชาติ ได้ชี้แจงว่า วงเงินที่รัฐบาลใช้ไปกับโครงการนี้มีทั้งสิ้น 6.8 แสนล้านบาท โดยทางธนาคารระบุว่าเป็นงบประมาณจำนวนมากที่ใช้ไปกับการลงทุนเพียงโครงการเดียวโดยการจัดสรรของรัฐบาล ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลกำหนดราคาซื้อข้าวไว้สูงเกินไป ทำให้เกษตรกรไม่มีรายได้เพียงพอจะนำมาไถ่ถอน

อีกทั้งยังกระทบกับการระบายข้าวออกจากสต็อก ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลสามารถระบายข้างในโครงการนี้เพียง 1.4 ล้านตันเท่านั้น ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณข้าวในสต็อกที่มีอยู่มากถึง 10 ล้านตัน และยังมีข้าวที่จะทยอยเข้าสู่โครงการเพิ่มขึ้นอีกในช่วงปลายปี นี้

นายสมพร กล่าวว่า ทางธนาคารระบุว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากของรัฐบาลในโครงการเดียวครั้งนี้ และยังขาดทุนเนื่องจากข้าวระบายออกสู่ตลาดได้น้อยนั้นเสี่ยงที่จะเกิดภาระหนี้สินทางการคลัง

นายสุรศักดิ์ ยังกล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 พ.ย. 2556 มีปริมาณ 5,682,849 ตัน มูลค่า 3,817 ล้านดอลลาร์ หรือ ประมาณ 114,772 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกปริมาณ 6,229,868 ตัน มูลค่า 4,249 ล้านดอลลาร์ หรือ ประมาณ 131,375 ล้านบาทโดยปริมาณส่งออกลดลง 8.78% มูลค่าเงินดอลลาร์ ลดลง 10.16% มูลค่าเป็นเงินบาทลดลง 12.64%

คาดว่าทั้งปี 2556 ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 5,700 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 171,342 ล้านบาท ส่วนปี 2557 คาดว่าการส่งออกข้าวของไทยจะดีขึ้น และน่าจะส่งออกได้อย่างน้อย 8 ล้านตัน ประมาณ 4,800 ล้านดอลลาร์ มีราคาส่งออกเฉลี่ยที่ตันละ 600 ดอลลาร์ ซึ่งไทยยังคงความเป็นแชมป์ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการส่งออกของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-28 พ.ย. 2556 ไทยส่งออกข้าว 2,972,661 ตัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 4,633,932 ตัน

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-5 ธ.ค. 2556 มีจำนวน 59,601 ตัน มูลค่า 30.378 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 60.9% และมูลค่าลดลง 56.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 152,483 ตัน มูลค่า 69.414 ล้านดอลลาร์ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 5 ธ.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 6.204 ล้านตัน มูลค่า 2.678 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 14.5% และมูลค่าลดลง 17.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 7.256 ล้านตัน มูลค่า 3.234 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ทั้งนี้ สมาคมอาหารคาดว่า ในปีนี้เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ได้มีการปรับลดลงมาอยู่ที่ 6.7 ล้านตัน เพราะมีการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดข้าวโลก

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานว่า ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 517,263 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาว 5% จำนวน 165,537 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 1,925 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 108,971 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 73,208 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 20,010 ตัน ข้าวเหนียว 64,544 ตัน ข้าวหอมจำนวน 71,807 ตัน และข้าวชนิดอื่น ๆ อีกจำนวน 11,261 ตัน โดยตลาดส่งออกที่สำคัญประกอบด้วย ตลาดเอเชีย 319,910 ตัน ตลาดแอฟริกา 159,823 ตัน ตลาดยุโรปและกลุ่มประเทศ CIS 26,172 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นตลาดอื่นๆ เช่น ตลาดอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality (SOWS-REF) รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.) กัมพูชาส่งออกข้าว 332,009 ตัน เพิ่มขึ้น 93.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 171,389 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวจำนวน 37,855 ตัน

โดยชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 11 เดือนประกอบด้วย ข้าวหอม Phka Malis (Jasmine Rice) จำนวน 132,353 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 173,805 ตัน ข้าวหอม neang malis จำนวน 15,361 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 11 เดือนประกอบด้วย โปแลนด์จำนวน 52,926 ตัน ฝรั่งเศส 51,601 ตัน มาเลเซีย 44,440 ตัน เนเธอร์แลนด์ 23,989 ตัน ไทย 23,550 ตัน และจีน 18,361 ตัน เป็นต้น โดยในปัจจุบันนี้กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 63 ประเทศทั่วโลก

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พ.ย. มีจำนวน 2.44 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 72 วัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 90 วัน) ลดลง 12% จากจำนวน 2.78 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.77 ล้านตัน เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา โดยสต็อกในภาคครัวเรือน และสต็อกในคลังของเอกชนเพิ่มขึ้น 60% และ 33.5% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา แต่สต็อกขององค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority or NFA) ลดลง 9% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) มีจำนวนประมาณ 350,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 14.5% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 10 วัน ซึ่งตามระเบียบของ NFA ระบุว่า NFA จะต้องมียอดสต็อกเพียงพอสำหรับ 15 วัน หรือประมาณ 500,000 ตัน) ลดลง 37.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สต็อกในภาคครัวเรือน มีจำนวนประมาณ 1.45 ล้านตัน (คิดเป็นสัดส่วน 59.4%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 43 วัน) เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.44 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในคลังของเอกชน ประมาณ 640,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 26.1%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 19 วัน) ลดลง 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

องค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (หรือ FAO) รายงานว่า จากเหตุภัยพิบัติซูเปอร์ไต้ฝุ่นโยลันดา (หรือชื่อสากล "ไห่เยียน") คาดว่าได้สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวของฟิลิปปินส์ไปถึง 1 ใน 3 ส่วน

โดยองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากซูเปอร์ไต้ฝุ่น มีขนาดเท่ากับ 1 ส่วน 3 ของแหล่งผลิตข้าวของประเทศฟิลิปปินส์ และทำให้เกษตรกรหลายแสนคนในฟิลิปปินส์ต้องประสบกับความเสียหายในครั้งนี้

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรสามารถดำเนินการเพาะปลูกได้อีกครั้งภายในเดือนธันวาคมนี้ โดย FAO มีแผนจะจัดส่งความช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวโพด รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการเพาะปลูก ปุ๋ยและอุปกรณ์ระบบชลประทาน

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

อินเดีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ปรับประมาณการผลผลิตข้าวของอินเดียในปีการผลิต 2013/14 ว่าจะมีจำนวน 103 ล้านตัน ลดลง 2% จากการประมาณการก่อนหน้านี้ที่จำนวน 105 ล้านตัน ทั้งนี้รายงานระบุว่า พายุไซโคลน Phailin, Helen และ Lehar ที่พัดเข้าอินเดียในช่วงก่อนหน้านี้ได้ทำให้เกิดฝนตกหนักและทำให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 3 ล้านตัน แม้ว่าในพื้นที่บางส่วนจะสามารถปลูกทดแทนในฤดูกาลถัดไปได้ก็ตาม

สำหรับสต็อกข้าวนั้น ณ วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา อินเดียมีสต็อกข้าวประมาณ 28.6 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน แต่ยังคงมากกว่าสต็อกขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 7.2 ล้านตัน (ณ เดือน ต.ค.กำหนดไว้ที่ 7.2 ล้านตัน ส่วนเดือน มี.ค. กำหนดไว้ที่ 14.2 ล้านตัน)

ส่วนการจัดการข้าวตามโครงการของรัฐบาลในฤดูกาลผลิตหลัก (Kharif crop) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ วันที่ 20 พ.ย. รัฐบาลจัดหาได้แล้วประมาณ 15.7 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือสหรัฐฯ และข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ สเปน หรือออสเตรเลีย จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 8 ธ.ค. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 12 ธ.ค. ศกนี้

ทั้งนี้มียางานว่า ในการประมูลครั้งนี้ มีการเสนอข้าวจากอาร์เจนตินาในราคาที่ต่ำสุดที่ 725 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF ขณะที่ข้าวจากสหรัฐมีการเสนอที่ราคา 738 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และข้าวจากบราซิลมีการเสนอที่ราคา 754 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

เมื่อสัปดาห์ก่อน กระทรวงการค้าของอิรัก ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาว และเมล็ดกลาง (Long grain and medium grain) จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยอิรักได้ตกลงจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย และบราซิล จำนวนรวม 60,000 ตัน

วงการค้าคาดว่าราคาข้าวที่อิรักซื้อจากบราซิลที่ประมาณ 693.47 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cif free out; ciff) ส่วนราคาที่ซื้อจากอูรุกวัยที่ประมาณ 715 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cif free out; ciff)

ที่มา Oryza.com